

Quyết định xem liệu con của quý vị có nên được khám nghiệm tử thi

Chúng tôi rất lấy làm tiếc cho sự mất mát của quý vị.

Những quyết định của quý vị sau cái chết của con mình sẽ là một số trong những quyết định khó khăn nhất mà quý vị sẽ từng phải đưa ra.

Quý vị được cung cấp thông tin này để giúp quý vị suy nghĩ về việc xem liệu quý vị có quyết định cho khám nghiệm tử thi (còn được biết là mổ xác) con mình hay không. Mục đích của chúng tôi là cung cấp cho quý vị thông tin rõ ràng và chính xác để giúp quý vị đưa ra một quyết định có hiểu biết mà đúng đắn cho quý vị, gia đình mình và con mình.

Tờ thông tin này giải thích các dịch vụ của chúng tôi, chi tiết của những lựa chọn khám nghiệm tử thi khác nhau, nơi thực hiện và cách chúng tôi bảo đảm con của quý vị được đưa đến an toàn.

Nếu có bất kỳ điều gì quý vị không chắc chắn, hoặc muốn được giải thích chi tiết hơn, xin đừng ngần ngại hỏi người cung cấp cho quý vị tờ thông tin này. Điều quan trọng là quý vị có tất cả thông tin quý vị cần trước khi quyết định về khám nghiệm tử thi. Quý vị có thể muốn thảo luận việc này với gia đình của mình. Quý vị cũng có thể muốn tìm kiếm hướng dẫn và hỗ trợ tinh thần hoặc văn hóa, hoặc thậm chí nói chuyện với một phụ huynh đã từng có trải nghiệm này (xem mã QR về các nguồn lực khi mất mát người thân ở trang 4).

Dịch vụ Khám nghiệm tử thi Chu sinh bang Victoria là ai?

Dịch vụ Khám nghiệm tử thi Chu sinh bang Victoria (VPAS) cung cấp dịch vụ khám nghiệm tử thi cho những tử vong chu sinh trong cộng đồng bang Victoria. Tử vong chu sinh gồm thai chết lưu và tử vong sơ sinh. Thai chết lưu là khi bé được sinh ra không có dấu hiệu của sự sống sau 20 tuần mang thai hoặc cân nặng hơn 400g nếu thời gian mang thai không được biết. Tử vong sơ sinh là khi bé chết trong vòng 28 ngày đầu đời.

VPAS được thành lập bởi Chính quyền bang Victoria và là sự hợp tác giữa Bệnh viện Phụ nữ Hoàng gia, Monash Health, Bệnh viện Phụ nữ Mercy và những nhà cung cấp giải phẫu bệnh lý của họ.

Chúng tôi làm việc sâu sát với các bệnh viện ở bang Victoria để giúp những gia đình bị mất mát em bé. Chúng tôi cung cấp thông tin và hướng dẫn cho nhân viên bệnh viện và điều phối những yêu cầu khám nghiệm tử thi sau cái chết của một em bé.

Khám nghiệm tử thi là gì?

Khám nghiệm tử thi là khám nghiệm y khoa một thi thể do một chuyên gia y tế.

Tất cả những khám nghiệm tử thi chu sinh được thực hiện bởi chuyên gia giải phẫu bệnh lý chu sinh. Họ là những bác sĩ có kinh nghiệm và tay nghề cao đã được huấn luyện chuyên biệt về khám nghiệm tử thi em bé.

Một khám nghiệm tử thi thuộc bất kỳ loại nào sẽ không được thực hiện nếu không có sự đồng ý của quý vị. Những quyết định của quý vị phải được ghi lại trên *phiếu đồng ý cho khám nghiệm tử thi chu sinh của VPAS*.

Khám nghiệm xảy ra càng sớm càng tốt sau khi con bạn qua đời. Việc này thường trong vòng vài ngày làm việc.

Con của quý vị sẽ luôn luôn được đối xử chăm chút và trân trọng từ lúc bé được chuyển đến cơ sở chuyên gia, trong quá trình khám nghiệm và khi được trả về giám đốc tang lễ do quý vị chọn.

Khám nghiệm tử thi và bất kỳ những xét nghiệm thêm nào khác tuân theo hướng dẫn của Hội Chu sinh Úc và New Zealand (PSANZ).

Trong những hoàn cảnh nhất định, một trường hợp bé tử vong phải được chuyển đến thẩm phán điều tra tử vong. Trong tình huống này trách nhiệm của thẩm phán điều tra tử vong là sắp xếp việc điều tra tử vong.

Việc này hiếm gặp và sẽ được thảo luận với quý vị bởi nhân viên chăm sóc quý vị và con của quý vị.

Tại sao chúng tôi đề xuất khám nghiệm tử thi?

Khi một bé qua đời, chúng tôi đề xuất khám nghiệm tử thi để hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Tùy thuộc vào tình huống thai kỳ của quý vị, một khám nghiệm tử thi có thể giúp tìm ra thêm thông tin quan trọng về bất kỳ bệnh trạng nào được chẩn đoán trước sinh và nguyên nhân tử vong.

Nó cũng cung cấp thông tin quý báu cho các thai kỳ trong tương lai và hỗ trợ nghiên cứu để ngăn ngừa thai chết lưu và tử vong sơ sinh.

Có những loại khám nghiệm tử thi khác nhau nào?

Có những loại khám nghiệm tử thi khác nhau, mỗi loại cung cấp các mức độ chi tiết khác nhau. Khám nghiệm càng kỹ lưỡng, thông tin chúng ta có thể nhận được càng chính xác.

Tất cả các khám nghiệm tử thi bao gồm chụp hình lâm sàng và kiểm tra bên ngoài. Chúng cũng có thể bao gồm những kiểm tra khác như chụp X quang, cộng hưởng từ (MRI) (cho hình ảnh bên trong chi tiết), và xét nghiệm về nhiễm trùng và bệnh di truyền.

Khám nghiệm tử thi toàn bộ

Một khám nghiệm tử thi toàn bộ bao gồm kiểm tra kỹ lưỡng bên ngoài và bên trong xác của bé.

Trong quá trình khám nghiệm bên trong, chuyên gia giải phẫu bệnh lý thường sẽ mở hai chỗ (rạch mổ) và cẩn thận lấy ra và kiểm tra các nội tạng và não. Những mẫu mô nhỏ (giống như sinh thiết) sẽ được lấy để phân tích và lưu trữ. Bất kỳ mô hoặc nội tạng nào, kể cả não, không cần thiết cho chẩn đoán sẽ được trả lại cho thi thể trừ phi quý vị có yêu cầu khác.

Sau khi khám nghiệm, những đường rạch sẽ được khâu đóng lại cẩn thận, và bé được mặc quần áo. Sau khi được mặc quần áo và đội mũ trùm đầu, sẽ không còn thấy những mũi chỉ khâu nữa.

Khám nghiệm tử thi hạn chế

Trong một cuộc khám nghiệm tử thi hạn chế, chỉ có một số phần của khám nghiệm tử thi toàn bộ được thực hiện.

Chuyên gia giải phẫu bệnh lý sẽ kiểm tra kỹ lưỡng bên ngoài cơ thể của bé. Kế tiếp họ sẽ thực hiện kiểm tra bên trong hạn chế ở những nội tạng hoặc khu vực cụ thể được quyết định bởi quý vị và bác sĩ của mình.

Thí dụ, quý vị có thể chọn chỉ kiểm tra bên ngoài và chỉ các nội tạng trong bụng được kiểm tra bên trong. Hoặc, quý vị có thể chỉ đồng ý cho lấy mẫu da đem xét nghiệm di truyền.

Những mẫu mô nhỏ sẽ được lấy để phân tích và lưu trữ.

Khám nghiệm tử thi bên ngoài

Một khám nghiệm tử thi bên ngoài bao gồm kiểm tra kỹ lưỡng bên ngoài cơ thể của bé. Sẽ không có kiểm tra bên trong, không có rạch mổ và không có lấy mẫu mô.

Điều gì xảy ra với mô và nội tạng sau khám nghiệm tử thi?

Sau khám nghiệm tử thi, chuyên gia giải phẫu bệnh lý chu sinh sẽ kiểm tra những mẫu mô nhỏ dưới kính hiển vi. Những mẫu này thường được bảo quản trong khối sáp đúc. Sau khi được kiểm tra, những khối này được lưu trữ trong khoa giải phẫu bệnh lý.

Các bệnh viện được luật pháp yêu cầu phải giữ bất kỳ mô (khối sáp đúc) nào được lấy trong khám nghiệm tử thi trong ít nhất 25 năm. Một mẫu mô nhỏ cũng có thể được trữ đông cho các xét nghiệm trong tương lai mà quý vị và bác sĩ của mình quyết định là cần thiết.

Tất cả mô hoặc nội tạng còn lại sẽ được trả lại cho xác của bé. Tuy nhiên, đôi khi ở những bé nhỏ với nội tạng rất nhỏ, chúng tôi có thể cần toàn bộ nội tạng để có đủ mẫu cho xét nghiệm.

Nếu quý vị đã cho phép bệnh viện sử dụng bất kỳ mô hoặc nội tạng còn lại cho nghiên cứu và giảng dạy, xin vui lòng biết rằng việc này có thể bao gồm mô trong khối sáp đúc, mô tươi và hình ảnh lâm sàng. Sẽ không xác định được danh tính con quý vị từ các vật liệu này.

Nếu quý vị mong muốn, bánh nhau có thể được trả về cho quý vị sau khi kiểm tra. Việc kiểm tra bánh nhau bao gồm lấy một mẫu nhỏ để khám nghiệm và sử dụng formalin (một hóa chất giúp bảo quản bánh nhau).

Những thuận lợi và bất lợi của khám nghiệm tử thi?

Thuận lợi

Một khám nghiệm tử thi có thể giúp:

- Cung cấp thông tin về nguyên nhân tử vong hoặc loại trừ điều gì là nguyên nhân tử vong.
- Khẳng định tuổi thai của con quý vị.
- Khẳng định giới tính của con quý vị.
- Cung cấp thời gian tử vong ước tính.
- Giải thích tầm quan trọng của bệnh lý di truyền hoặc thực thể.
- Cung cấp thông tin về những xem xét có thể có cho thai kỳ trong tương lai.
- Cung cấp dữ liệu và thông tin để hướng dẫn nghiên cứu về tử vong chu sinh và giúp những gia đình và các bé khác trong tương lai.

Bất lợi

- Một khám nghiệm tử thi có thể không phải lúc nào cũng cho biết nguyên nhân tử vong cụ thể.
- Thỉnh thoảng những xét nghiệm phức tạp tại thời điểm khám nghiệm tử thi có thể có nghĩa rằng bé cần ở lại lâu hơn, và dẫn đến chậm trễ trong mai táng. Quý vị sẽ có thể quyết định xem liệu có tiến hành làm những xét nghiệm này hay không, và nhóm chăm sóc y tế của quý vị có thể làm rõ sẽ có thể mất bao lâu.
- Sau khi khám nghiệm bên trong, con quý vị sẽ có những mũi khâu, nhưng chúng sẽ không lộ ra khi bé được mặc quần áo.
- Một số gia đình để ý có sự khác biệt khi sờ chạm vào bé sau khi khám nghiệm tử thi toàn bộ.

Khám nghiệm tử thi sẽ diễn ra ở đâu?

Ở bang Victoria các khám nghiệm tử thi được thực hiện ở một trong ba cơ sở chuyên gia, tùy thuộc nơi con quý vị qua đời. Những địa điểm này đều ở Melbourne. Đó là:

- Bệnh viện Phụ nữ Hoàng gia, Parkville (Khoa Giải phẫu bệnh lý Bệnh viện Nhi đồng Hoàng gia)
- Bệnh viện Phụ nữ Mercy, Heidelberg (Khoa Giải phẫu bệnh lý Austin)
- Monash Health, Clayton (Khoa Giải phẫu bệnh lý Monash)

Nhân viên chăm sóc cho quý vị sẽ cho quý vị biết bệnh viện nào sẽ khám nghiệm cho bé.

Ai sẽ đưa con tôi đi khám nghiệm?

Chúng tôi có đội ngũ vận chuyển chuyên trách có kinh nghiệm và được đào tạo về chăm sóc các bé.

Nếu quý vị quyết định cho khám nghiệm tử thi con mình, chúng tôi sẽ gửi đội của chúng tôi đến bệnh viện nơi có con của quý vị. Họ sẽ đảm bảo bé sẵn sàng để di chuyển và đến nơi khám nghiệm an toàn.

Nếu quý vị sống ở vùng nông thôn của bang Victoria, chúng tôi cũng sẽ thu xếp cho bé sau khi khám nghiệm được trả về giám đốc tang lễ mà quý vị đã chọn để giúp quý vị trong việc ma chay.

Dịch vụ này là miễn phí.

Khám nghiệm tử thi mất bao lâu?

Khám nghiệm tử thi bắt đầu với kiểm tra bên ngoài như chụp X quang hoặc MRI. Những kiểm tra này sẽ được làm càng sớm càng tốt nhưng có thể mất vài ngày, tùy thuộc khi nào những dịch vụ này sẵn có. Sau khi những kiểm tra này hoàn tất, việc kiểm tra bên trong, bao gồm mổ xác, có thể diễn ra. Việc kiểm tra bên trong sẽ mất khoảng ba tiếng.

Chúng tôi hiểu điều quan trọng đối với quý vị cần biết là bé sẽ ở chỗ chúng tôi trong bao lâu, vì điều này có thể ảnh hưởng những hoạch định của quý vị cho tang lễ của bé. Một điều cần nhắc nữa là quý vị và con mình ở đâu. Nếu quý vị ở vùng nông thôn của bang Victoria, chúng ta cũng sẽ phải tính đến thời gian vận chuyển bé đến chuyên gia giải phẫu bệnh lý chu sinh ở Melbourne.

Nhân viên chăm sóc cho quý vị có thể liên lạc điều phối viên VPAS để biết được chính xác khi nào bé sẽ được trả về cho quý vị.

Điều gì xảy ra sau khám nghiệm tử thi?

Khi khám nghiệm tử thi hoàn tất, chúng tôi liên lạc giám đốc tang lễ mà quý vị đã chọn để giúp quý vị những sắp xếp tang lễ.

Chúng tôi sẽ điều phối cho bé được chuyển an toàn và trân trọng từ chúng tôi sang bên phụ trách tang lễ.

Quý vị có được nhìn mặt con sau khi khám nghiệm tử thi không?

Được. Một số cha mẹ chọn dành thời gian bên con mình sau khi khám nghiệm tử thi, hoặc trong khi bé vẫn đang được chăm sóc ở chỗ giám đốc tang lễ hoặc, trong một số trường hợp, tại nhà.

Khi nào quý vị sẽ nhận được kết quả khám nghiệm tử thi?

Sau khám nghiệm tử thi, chuyên gia giải phẫu bệnh lý chu sinh sẽ viết một báo cáo chi tiết giải thích những gì họ phát hiện. Báo cáo này thường được hoàn thành trong vòng 10 đến 12 tuần, tùy thuộc những xét nghiệm kiểm tra cần làm và bao lâu mới có kết quả.

Báo cáo này sẽ được gửi đến bác sĩ chăm sóc cho quý vị và con của mình. Họ sẽ sắp xếp một cuộc hẹn tiếp theo với quý vị để thảo luận những gì được tìm thấy trong khám nghiệm tử thi con của quý vị.

Có những chi phí nào?

Quý vị không tốn phí cho khám nghiệm tử thi. VPAS trả chi phí này.

Chúng tôi cũng sẽ thanh toán chi phí vận chuyển con quý vị đến địa điểm chuyên gia để khám nghiệm tử thi và đưa bé từ nhà ở vùng nông thôn đến.

Khi nào quý vị cần quyết định?

Đội ngũ chăm sóc sức khỏe cho quý vị sẽ nói chuyện về việc khám nghiệm tử thi sớm sau khi bé qua đời. Điều quan trọng là đưa ra quyết định này càng sớm càng vì chờ đợi có thể ảnh hưởng sự chính xác của những kết quả khám nghiệm.

Hãy dành thời gian bên con và gia đình của quý vị để lựa chọn điều quý vị cảm thấy đúng đắn cho mình.

Thông tin thêm

Quý vị có thể quét những mã QR này để có thông tin về:

**Khám nghiệm tử
mất thi chu sinh**



**Nguồn lực khi mất
người thân**



Hãy liên lạc với điều phối viên VPAS nếu quý vị cần thêm chi tiết

T [1800 841 024](tel:1800841024)

E VPAC@thewomens.org.au

Thời gian

Thứ Hai - Thứ Sáu

9 giờ sáng đến 5 giờ chiều.